
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4  (คร้ังที่  1)  ประจ าปี  2566 

วันจันทร์ที่   27   เดือน พฤศจกิายน   พ.ศ. 2566  เวลา  09.00  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

______________________ 

 

รายชื่อผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ อับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  

2. นายอดุลย์   แวโวะ รองประธานสภาเทศบาลฯ อดุลย์   แวโวะ  

3. นายดาฮารี   ดอปอ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 ดาฮารี   ดอปอ  

4. นายแวฮาซัน   แวหะยี สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 แวฮาซัน   แวหะยี  

5. นายไพศาล   ยะลาใด สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 ไพศาล   ยะลาใด  

6. นายกราซี   แวนะลัย สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 กราซี   แวนะลัย  

7. นายมะสดี   หะยียะปาร์ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 มะสดี   หะยียะปาร์  

8. นายอุสมาน   สาแม สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 อุสมาน   สาแม  

9. นายอนันต์     ฮะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 อนันต ์    ฮะ  

10. นายดอเลาะ   สะหัดอีต า สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 ดอเลาะ   สะหัดอีต า  

11. นายสุพจน์   จันทร์เอียด สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 สุพจน์   จันทร์เอียด  

12. นายนพดล   ดวงแก้ว สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 นพดล   ดวงแก้ว  

13. นายสูเพียน   มายี สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 สูเพียน   มายี  

14. นายอดุลย์   สามะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 อดุลย์   สามะ  

15. นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 เด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  

16. นายมูฮ าหมัดยากี   สามะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 มูฮ าหมัดยากี   สามะ  

17. นายอุสมาน   มะแซ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 อุสมาน   มะแซ  

18. นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เลขานุการสภาเทศบาลฯ มาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  

      

 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม   -ไม่มี 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สาเหตุ หมายเหตุ 

1. นางสาวน าทัย   อินอ่อน สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 -  

      

 

/มตี่อ... 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายเสรี  เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีฯ เสรี  เรอืงกาญจน์  

2. นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ รองนายกเทศมนตรฯี อับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ  

3. นางรัชนี  กาญจนานุชิต รองนายกเทศมนตรฯี รัชนี  กาญจนานุชิต  

4. นายนัฏศาสตร์  เลาะแม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นัฏศาสตร์  เลาะแม  

5. นายต่วนมาหามะอับดูลคอเดร์ 

                             ตว่นกาจิ 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ตว่นมาหามะอับดูลคอเดร์ 

                        ตว่นกาจ ิ
 

6. นางสาวนันทิดา  ไชยลาภ รองปลัดเทศบาล นันทิดา  ไชยลาภ  

7. นางสาวรุ่งฤดี  ตั้งอนุตรกุล รองปลัดเทศบาล รุ่งฤดี  ตั้งอนุตรกุล  

8. นางนงเยาว์  ไชยมณี หัวหนา้ส านักปลัด นงเยาว ์ ไชยมณี  

9. นางนริศรา  สาและ ผูอ้ านวยการกองคลัง นรศิรา  สาและ  

10. นายสสิกร  ยีเส็น ผูอ้ านวยการกองช่าง สสิกร  ยีเส็น  

11. นายมุกตาร์  มายิ หัวหนา้ฝา่ยส่งเสริมการศกึษา 
รก.ผอ.กองการศึกษา 

มุกตาร ์ มายิ  

12. นางสาวทัศนยี์  แก้วน้อย นิตกิร ช านาญการ ทัศนยี์  แก้วน้อย  

13. นางโนรฮาวา  บิลฮีม หัวหน้าฝา่ยส่งเสรมิสิง่แวดลอ้ม โนรฮาวา  บิลฮีม แทน ผอ.สธ. 

14. นายอานนท์  ทองสง   จพง.ป้องกันฯ ปฏิบัติงาน อานนท์  ทองสง    

15. นางสาวสุกัลยา  สมถวนิช เจ้าพนักงานธุรการ ชง. สุกัลยา  สมถวนิช  

16. นางสาวนูซูลา  หะยีเปาะ นักศึกษาฝกึงาน นูซูลา  หะยีเปาะ ผูส้ังเกตการณ์ 

      

     

     

     

     

     

 

 

หมายเหตุ  ผูม้าประชุม    18     คน  ผูไ้ม่มาประชุม           1 คน 

ผูล้าประชุม    -          คน  ผูเ้ข้าร่วมประชุม           16 คน 

 

 

/เปิดประชุม... 
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เปิดประชุม เวลา   09.00  น. 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ     บัดนี้  ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก และมีท่าน

เลขานุการสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่าน 

ประธานสภาเทศบาลฯ นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ด าเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุม  ต่อไป 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เรียน คณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และ พนักงานเทศบาลฯ          

ประธานสภาเทศบาลฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 

ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล   

เมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 2566           

วันจันทร์ที่  27 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น.   ณ   ห้อง

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก แห่งนี้ ขอด าเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  1.1 เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้ประกาศใช้แผนด าเนินงาน ประจ าปี

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ  พ.ศ. 2567  ลงวันที่  20   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2566  แล้ว  

รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนด าเนินงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้

น าส่งให้กับทุกท่านแลว้ 
 

1.2 แนะน าตัวพนักงานเทศบาลเมอืงสะเตงนอก ที่โอนย้ายมาใหม่  

          -นางสาวทัศนยี์  แก้วน้อย  ต าแหน่ง นิตกิร ช านาญการ 

          -นายอานนท์  ทองสง  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 

     สาธารณภัย ปฏิบัติงาน    

   เชญิครับ  แนะน าตัวทีละคนตามล าดบั 
 

นางสาวทัศนยี์  แก้วน้อย  เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ     

นิตกิร ช านาญการ      ทุกท่าน ดิฉัน  นางสาวทัศนยี์  แก้วน้อย  นิตกิร ช านาญการ  โอนย้ายมาจาก 

 เทศบาลต าบลบันนังสตา  ชื่อเล่น  น้องบี ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ 
 

นายอานนท์  ทองสง   เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน      

เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน  กระผม นายอานนท์  ทองสง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     ปฏิบัติงาน  น้องนนท์ ครับ  
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

/ระเบียบวาระที่  2. . .  
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ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์   -ตามเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ประธานสภาเทศบาลฯ  สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 2)  ประจ าปี  2566  เมื่อวันที่  7   

เดือน กันยายน  พ.ศ. 2566  ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านสมาชิก ก่อนการประชุม

ล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  หมวด  2  การประชุม  

ข้อ  33  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ต้องการแก้ไขเพื่อความถูกต้อง 

หรอืไม่ หากไม่มี ก็จะถามมต ิที่ประชุมว่า จะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

ครั้งที่ผ่านมาหรอืไม่ ก่อนที่ จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุม

ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ  ขอ้ 76 ก่อน  ถ้าไม่มี  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป  จะถามมตทิี่ประชุมว่า จะรับรอง 

 รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา หรอืไม่ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุม     

สภาสามัญ  สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2)  ประจ าปี  2566 เมื่อที่  7  เดือน  กันยายน 

พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  โปรดยกมือ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่รับรอง  โปรดยกมือ ไม่มี ถือว่าให้การ

รับรองครับ 
 

มติท่ีประชุม   -ให้การรับรองรายงานการประชุม ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถาม 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   -ไม่มี- 

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

มติท่ีประชุม   -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งข้ึนพิจารณา 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   เสร็จแล้ว 

ประธานสภาเทศบาลฯ  -ไม่มี- 
 

มติท่ีประชุม    -รับทราบ 
  

/ระเบียบวาระที่ 5... 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง ญัตติท่ีเสนอใหม่ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.1  เพื่อพิจารณาขออนุมัติส่งคนืเงนิคงเหลือการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2566  เป็นรายจ่ายงบกลาง 

รายการเงินส ารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  จ านวนเงิน  

42,200.- บาท  หนว่ยงาน  กองคลัง  (ญัตติที่ 5.1 )    

(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี  เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรีฯ) 
 

    -เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายเสรี  เรอืงกาญจน ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วม

นายกเทศมนตรีฯ  ประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี  เรืองกาญจน์   นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก   จะให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่ก ากับ ดูแล กองคลัง ได้ช้ีแจงแทน 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญนางรัชนี  กาญจนานุชิต  รองนายกเทศมนตรีฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

นางรัชนี   กาญจนานุ ชิต  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

รองนายกเทศมนตรฯี  ร่วมประชุม ทุกท่าน  ดิฉัน นางรัชนี   กาญจนานุ ชิต   รองนายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก  ด้วยกองคลัง มีความประสงคจ์ะขออนุมัติส่งคืนเงินคงเหลือ

การใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  รายจ่าย

งบกลาง  รายการเงินส ารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  จ านวนเงิน  

42,200.- บาท ตามที่ เทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอรับการสนับสนุน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลางรายการเงิน

ส ารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับรายการเงิน

อุดหนุนส าหรับสนับสนุนเงินอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน

อาหารเสริม (นม) เป็นจ านวนเงิน  668,100.- บาท นั้น 
 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้

จ่ายเงินไปคงเหลือเงินที่จะต้องส่งคืน ให้แก่ส านักงบประมาณ รายการเงิน

อุดหนุนส าหรับอาหารเสริม(นม) ระดับประถมศึกษา  จ านวน  42,200.-บาท 
    

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  

การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจสอบเงินแผ่นดินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2566  หมวด 9  การถอนคืนเงินรายรับและการ

จ าหนา่ยหนีสู้ญ ข้อ 105  วิธีปฏิบัติการถอนคืนเงินรายรับ (2) ขอเงินคนืภาย 
 

/หลังจากปีงบประมาณ… 
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หลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ให้

จา่ยขาดเงินสะสมได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
 

จงึน าเรียนที่ประชุม เพื่อพิจารณา ต่อไป ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ -สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  มีขอ้อภปิรายซักถาม  ญัตติที่ 5.1 ขอเชญิ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ถ้าไม่ม ี ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาทศบาลฯ 

 ท่านใด  อนุมัติให้ส่งคืนเงนิคงเหลอืการใชจ้า่ยงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

 งบประมาณ พ.ศ. 2566  รายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย เพื่อกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น  จ านวนเงิน  42,200.-บาท  ให้แก่ส านักงบประมาณ  

หน่วยงาน กองคลัง หรือไม่  โปรดยกมือ สมาชิกสภาทศบาลฯท่านใด ไม่

อนุมัติ ให้ส่งคืนเงินคงเหลือการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ จ านวนเงินฯ 

ดังกล่าว โปรดยกมอื  
 

มติท่ีประชุม -อนุมัติ ให้ส่งคืนเงนิคงเหลอืการใชจ้า่ยงบประมาณรายจ่าย ประจ าป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2566  รายจ่ายงบกลาง   จ านวนเงิน  42,200.-บาท        

     จ านวน     16    เสียง                      
  

 -ไม่อนุมัติ ให้ส่งคืนเงนิคงเหลอืการใชจ้า่ยงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2566          จ านวน     -      เสียง    
 

-งดออกเสียง    จ านวน      1     เสียง 
 

  -เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ  อนุมัติ ให้ส่งคืนเงินคงเหลือการใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   รายจ่ายงบกลาง  

จ านวนเงิน  42,200.-บาท  ให้แก่ส านักงบประมาณ ของหน่วยงาน กองคลัง 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.2  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติถอนเงนิคนืรายรับค่าภาษีที่ดินและ 

ประธานสภาเทศบาลฯ        สิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี  พ.ศ. 2564-2566 รายนางวภิารัตน์  ตั้งปฐมวงศ์ 

จ านวนเงิน  3,000.- บาท  หน่วยงาน กองคลัง  (ญัตติที่ 5.2 )              

(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี  เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรีฯ) 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

/-นายเสรี  เรอืงกาญจน์… 
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นายเสรี  เรืองกาญจน ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี  เรืองกาญจน ์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก  จะให้รองนายกเทศมนตรีฯ ได้ช้ีแจงแทน 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญนางรัชนี  กาญจนานุชิต  รองนายกเทศมนตรีฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

นางรัชนี   กาญจนานุ ชิต  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

รองนายกเทศมนตรฯี  ร่วมประชุม ทุกท่าน  ดิฉัน นางรัชนี   กาญจนานุ ชิต   รองนายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก   ด้วยกองคลัง  มีความประสงค์จะขออนุมัติถอนเงินคืน

รายรับค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี  พ.ศ. 2564-2566 ราย     

นางวิภารัตน ์ ตัง้ปฐมวงศ์  จ านวนเงิน  3,000.- บาท  หนว่ยงาน กองคลัง  

เนื่องจากจา่ยเงินเกินกว่าที่ควรจะเสีย 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  

การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจสอบเงินแผ่นดินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2566  หมวด 9  การถอนคืนเงินรายรับและการ

จ าหนา่ยหนีสู้ญ ข้อ 105  วิธีปฏิบัติการถอนคืนเงินรายรับ (2) ขอเงินคืนภาย

หลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่า ถูกต้อง    

ให้จา่ยขาดเงินสะสมได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
 

จงึน าเรียนที่ประชุม เพื่อพิจารณา ต่อไป ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ -สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีขอ้อภปิรายซักถาม  ญัตติที่ 5.2  ขอเชญิ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ถ้าไม่มี  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาทศบาลฯ 

 ท่านใด อนุมัติให้ถอนเงินคืนรายรับค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี  

พ.ศ. 2564 - 2566  ราย นางวิภารัตน์  ตั้งปฐมวงศ์  จ านวนเงิน  3,000.- 

บาท  หน่วยงาน กองคลัง หรือไม่ โปรดยกมือ สมาชิกสภาทศบาลฯ ท่านใด 

ไม่อนุมัติ ให้ถอนเงินคืนรายรับค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี  พ.ศ. 

2564 - 2566  ราย นางวิภารัตน์  ตั้งปฐมวงศ์ จ านวนเงินฯดังกล่าว  โปรด

ยกมอื  

 

/มตทิี่ประชุม... 
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มติท่ีประชุม -อนุมัติ  ให้ถอนเงินคืนรายรับ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 

พ.ศ. 2564 - 2566  ราย นางวิภารัตน์  ตั้งปฐมวงศ์  จ านวนเงิน  3,000.- 

บาท           จ านวน     16    เสียง                      
  

 -ไม่อนุมัติ  ให้ถอนเงินคืนรายรับค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 

   พ.ศ. 2564 - 2566          จ านวน     -      เสียง    
 

-งดออกเสียง     จ านวน      1     เสียง 
 

  -เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ  อนุมัติให้ถอนเงินคืนรายรับค่าภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี พ.ศ. 2564-2566 ราย นางวิภารัตน์  ตั้งปฐมวงศ ์ 

จ านวนเงิน  3,000.- บาท  หนว่ยงาน กองคลัง 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    5.3 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติถอนเงินคืนรายรับค่าภาษีที่ดินและ            

ประธานสภาเทศบาลฯ        สิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี  พ.ศ. 2566 ราย นางสุภาภรณ์  หงนิพนธ์  

     จ านวนเงนิ  1,937.49  บาท  หนว่ยงาน กองคลัง  (ญัตติที่ 5.3 )  

(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี  เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรีฯ) 

 

    -เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายเสรี  เรืองกาญจน ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี  เรืองกาญจน ์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก   จะให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่ก ากับ ดูแล ได้ช้ีแจงแทน 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญนางรัชนี  กาญจนานุชิต  รองนายกเทศมนตรีฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

นางรัชนี   กาญจนานุ ชิต  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

รองนายกเทศมนตรฯี  ร่วมประชุม ทุกท่าน  ดิฉัน นางรัชนี   กาญจนานุ ชิต   รองนายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก   ด้วยกองคลัง  มีความประสงค์จะขออนุมัติถอนเงินคืน

รายรับค่าภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ประจ าปี   พ .ศ.  2566  ราย             

นางสุภาภรณ์  หงนิพนธ์  จ านวนเงิน  1,937.49  บาท  หน่วยงาน กองคลัง 

เนื่องจากมีการประเมินราคาภาษีไม่ถูกต้อง จึงได้ทบทวนการประเมินราคา

ใหม่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ช าระภาษี 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  

การฝากเงนิ  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจสอบเงินแผน่ดินขององค์กร 

/ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2566... 
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ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2566  หมวด 9  การถอนคืนเงินรายรับและการ

จ าหนา่ยหนีสู้ญ ข้อ 105  วิธีปฏิบัติการถอนคืนเงินรายรับ (2) ขอเงินคืนภาย

หลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่า ถูกต้อง    

ให้จา่ยขาดเงินสะสมได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
 

จงึน าเรียนที่ประชุม เพื่อพิจารณา ต่อไป ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ -สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  มีขอ้อภปิรายซักถาม  ญัตติที่ 5.3 ขอเชญิ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ถ้าไม่มี  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาทศบาลฯ 

 ท่านใด อนุมัติ ให้ถอนเงินคืนรายรับค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี  

พ.ศ. 2566  นางสุภาภรณ์  หงนิพนธ์  จ านวนเงิน  1,937.49. บาท    

หน่วยงาน กองคลัง หรือไม่ โปรดยกมือ สมาชิกสภาทศบาลฯท่านใด ไม่

อนุมัติ ให้ถอนเงินคืนรายรับค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี  พ.ศ. 

2566  ราย นางสุภาภรณ ์ หงนพินธ์ จ านวนเงินฯดังกล่าว  โปรดยกมอื  
 

มติท่ีประชุม -อนุมัติ ให้ถอนเงินคืนรายรับค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 

  พ.ศ.   2566  ราย นางสุภาภรณ์  หงนิพนธ์  จ านวนเงิน  1,937.49.- บาท       

      จ านวน     16    เสียง                      
  

 -ไม่อนุมัติ ให้ถอนเงินคืนรายรับค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 

   พ.ศ.  2566           จ านวน     -      เสียง    
 

-งดออกเสียง    จ านวน      1     เสียง 
 

  -เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ  อนุมัติให้ถอนเงินคืนรายรับค่าภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี  พ.ศ.  2566  ราย นางสุภาภรณ์  หงนิพนธ์  

จ านวนเงิน  1,937.49.- บาท  หนว่ยงาน กองคลัง 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.4 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  -ครุภัณฑ ์

ไฟฟ้าและวิทยุ   ชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมตู้ล าโพง  ของหน่วยงาน    

กองการศกึษา    (ญัตติที่ 5.4 ) 

(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรฯี) 

/เชญิผูบ้ริหารฯ… 
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-เชญิผูบ้ริหารฯ 

 

นายเสรี  เรืองกาญจน ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี  เรืองกาญจน ์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก  ด้วยกองการศึกษา มีความประสงคท์ี่ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  -ครุภัณฑ์

ไฟฟ้าและวิทยุ   ชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมตูล้ าโพง  ดังนี้ 
 

ข้อความเดิม  “งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ค่าครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมตู้ล าโพง ตั้งไว้ 39,600 

บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมตู้ล าโพง  จ านวน  1  

ชุด  มีรายละเอียด ดังนี้  

 -เครื่องขยายเสียง ขนาด 8  ช่องสัญญาณเสียง  ก าลังขับ 350 Watt 

x 2  ขาตั้งล าโพง ขนาด  15  นิ้ว  ก าลังขับ  300 Watt RMS  ขาตั้งล าโพง 

พร้อมฐานวางล าโพง ไมค์ลอยมือถือคู่ ชนิดปรับความถี่ได้  สายล าโพง

ส าเร็จรูป ความยาว  15 เมตร  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคา

ในท้องถิ่น หรือราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด กองการศึกษา ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  หน้าที่  119  

ล าดับที่  17” 
 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ข้อความใหม่ “งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศกึษา  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมตู้

ล าโพง ตัง้ไว้ 39,600 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง พร้อม

ตู้ล าโพง  จ านวน  1  ชุด    มรีายละเอียด ดังนี้  
 

-เครื่องขยายเสียง ขนาด 8  ช่องสัญญาณเสียง  ก าลังขับ 350 Watt 

X 2  ตู้ล าโพง ขนาด  15  นิว้  ก าลังขับ  300 Watt RMS  ขาตั้งล าโพง พร้อม

ฐานวางล าโพง ไมค์ลอยมือถือคู่ ชนิดปรับความถี่ได้  สายล าโพงส าเร็จรูป 

ความยาว  15 เมตร  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่น 

หรอืราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเตมิ คร้ังท่ี 2  หน้าที่  105  ล าดับที่  6” 

 

/ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย... 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ   ข้อ 29   จงึน าเรียนที่ประชุม เพื่อพิจารณา ต่อไป 

ขอบคุณครับ   
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ -สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  มีขอ้อภปิรายซักถาม  ญัตติที่ 5.4  ขอเชิญ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่มี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาทศบาลฯ 

ท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2567  -ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   ชุดเครื่องขยายเสียง 

พร้อมตู้ล าโพง  ของหน่วยงาน กองการศึกษา หรือไม่ โปรดยกมือ สมาชิก

สภาทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  รายการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม -อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายฯ         

      จ านวน     16    เสียง                      
  

 -ไม่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายฯ 

               จ านวน     -      เสียง    
 

-งดออกเสียง    จ านวน      1     เสียง 
 

  -เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ  อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  -ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ   ชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมตูล้ าโพง  ของ หนว่ยงาน กองการศกึษา 

 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.5 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  -ครุภัณฑ ์

โฆษณาและเผยแพร่   เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ของ หน่วยงาน 

กองการศกึษา  (ญัตติที่ 5.5) 

(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรฯี) 
 

    -เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

/นายเสรี  เรอืงกาญจน์… 
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นายเสรี  เรืองกาญจน ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี  เรืองกาญจน ์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก  กองการศึกษา  มีความประสงค์ที่ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง  

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  -ครุภัณฑ ์

โฆษณาและเผยแพร่   เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ดังนี้ 
 

ข้อความเดิม  “แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  

ตั้งไว้  29,900  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  

จ านวน  1  เครื่อง  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่น 

หรอืราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1  หนา้ที่  119  ล าดับที่  17” 
 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ข้อความใหม่ “แผนงานการศึกษา  งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ตั้งไว้  29,900  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA  ขนาด  4,000  ANSI Lumens  

จ านวน  1  เครื่อง  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองการศึกษา 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่  1       

หนา้ที่  119  ล าดับที่  17”   
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ   ข้อ 29   จงึน าเรียนที่ประชุม เพื่อพิจารณา ต่อไป 

ขอบคุณครับ    
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ -สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  มีขอ้อภปิรายซักถาม  ญัตติที่ 5.5  ขอเชญิ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ไม่ม ี เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาทศบาลฯ 

ท่านใด อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2567  -ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   เครื่อง มัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์  ของหน่วยงาน กองการศกึษา หรอืไม่ โปรดยกมอื สมาชิกสภา 
 

/เทศบาลฯ ท่านใด... 
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เทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติ  ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  รายการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื  
 

มติท่ีประชุม -อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายฯ         

      จ านวน     16    เสียง                      
  

 -ไม่อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายฯ 

               จ านวน     -      เสียง    
 

-งดออกเสียง    จ านวน      1     เสียง 
 

  -เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ  อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  -ครุภัณฑ์โฆษณา

และเผยแพร่ เครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์  ของ หนว่ยงาน  กองการศกึษา  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.6 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติ ขอให้สภาพิจารณาเห็นชอบ ตามหนังสือ

ประธานสภาเทศบาลฯ   ที่  ยล 0022 /16108  ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566  เรื่อง ขอส่งมอบทรัพย์สิน 

สิ่งปลูกสร้าง  โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง  ได้ให้การสนับสนุน

งบประมาณ  เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม

คลองแบเมาะ บริเวณชุมชน ก าปงบารู ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมือง

ยะลา  จังหวัดยะลา  งบประมาณ  ค่าก่อสร้าง 49,943,800.00 บาท 

ตามแบบแปลนของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา  โดย

โครงการฯ ดังกล่าว อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

จึงขอส่งมอบทรัพย์สินโครงการฯดังกล่าวให้แก่เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

ด าเนนิการบริหาร ดูแล บ ารุงรักษาต่อไป และขอให้เทศบาลเมอืงสะเตงนอก  

ด าเนินการตรวจสอบ พร้อมลงนามในบันทึกการส่งมอบ - รับมอบ โดยมี

รายละเอียดบัญชีรายการทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง 3 รายการ รายละเอียด 

ดังตอ่ไปนี ้

1.  เขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตอกเสาเข็มเสียบแผ่นกว้าง    

7.00 เมตร  ยาว  941.00  เมตร  จ านวน  1  แห่ง 

               2. ราวกันตก  จ านวน  961.00  เมตร 

      3. บันไดลิง  จ านวน  6  จุด 

และ ตามบันทึกข้อความ ที่ ยล 52903 / 792  ลงวันที่  8  พฤศจิกายน  

2566  ฝา่ยการโยธา กองชา่ง เทศบาลเมอืงสะเตงนอก ได้ด าเนินการ             
 

/ตรวจสอบเสร็จ... 
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ตรวจสอบเสร็จ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังตอ่ไปนี ้คือ 

1. ราวกันตก  มีความยาวไม่ตรงกับที่จะส่งมอบ  เนื่องจากราวกันตก

สูญหาย  ณ บริเวณสะพานทางหลวง 4082 หมู่ที่ 3 บ้านเปาะยานิ  ช่วง ก.ม. 

ที่ 0+983  

          - ราวกันตกข้างที่ 1  สูญหาย  ประมาณ  20.00  เมตร 

                       - ราวกันตกข้างที่ 2 สูญหาย  ประมาณ  26.00  เมตร 

                           รวมราวกันตกสูญหาย ประมาณ  46.00 เมตร 

(ซึ่งราวกันตกตามบัญชีรายการทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง ยาวทั้ง 2 ข้าง  

961.00 เมตร)   (ญัตติที่ 5.6)       

(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรีฯ) 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายเสรี  เรืองกาญจน ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี  เรืองกาญจน ์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแบเมาะ บริเวณ

ชุมชนก าปงบารู  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

งบประมาณ  ค่าก่อสร้าง  49,943,800.00  บาท  ตามแบบแปลนของ

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา  เป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อ

รองรับน้ าจากพื้นที่เบอร์เส้ง พื้นที่บุดี และเขาหัวโล้น โครงการฯ ดังกล่าวนี ้

อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ส านักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัดยะลา  จึงได้ขอส่งมอบทรัพย์สินโครงการฯดังกล่าวให้แก่

เทศบาลเมอืงสะเตงนอก ด าเนนิการบริหาร ดูแล บ ารุงรักษาต่อไป  
 

จงึน าเรียนที่ประชุม เพื่อพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ -สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  มีขอ้อภปิรายซักถาม ญัตติที่ 5.6  ขอเชญิ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่มี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ก่อนจะขอมต ิอยากให ้ผู้อ านวยการกองชา่ง  

       ได้ช้ีแจงถึงขอ้บกพร่อง    
 

นายสสิกร   ยีเส็น เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และ 

ผูอ้ านวยการกองชา่ง ผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายสสิกร  ยีเส็น  ผูอ้ านวยการกองชา่ง 

/กองช่าง เทศบาลเมือง… 
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กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ด าเนินการตรวจสอบเสร็จเป็น           

ที่เรียบร้อยแล้ว เป็นก าแพงล าเลียงน้ า ราวกันตกถูกขโมยไป ได้ด าเนินการ

ประสานส านักงานโยธาธิการและผังเมืองยะลา รายการเมื่อตอนที่ผู้รับเหมา 

ส่งมอบครบทุกรายการ หลังจากส่งมอบแล้วถูกขโมยไป 2  จุด เมื่อ กองช่าง

ได้ตรวจสอบแล้ว มีรายละเอียด ดังตอ่ไปนี ้คือ 
 

1. ราวกันตก  มีความยาวไม่ตรงกับที่จะส่งมอบ  เนื่องจากราวกันตก

สูญหาย  ณ บริเวณสะพานทางหลวง  4082  หมูท่ี่ 3  บ้านเปาะยานิ   ช่วง 

ก.ม. ที่ 0+983  

          - ราวกันตกข้างที่ 1  สูญหาย  ประมาณ  20.00  เมตร 

                       - ราวกันตกข้างที่ 2 สูญหาย  ประมาณ  26.00  เมตร 

                           รวมราวกันตกสูญหาย  ประมาณ  46.00 เมตร (ซึ่ง ราวกันตกตาม 

  บัญชรีายการทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง  ยาวทั้ง  2  ข้าง  961.00 เมตร) 
 

- ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งเล็กน้อย ไม่กระทบ หรือมีผลต่อโครงสร้าง 

แตอ่ย่างใด ขอบคุณครับ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดอนุมัต ิ

เรื่อง ขอส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้

ให้การสนับสนุนงบประมาณ  เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน

ป้องกันตลิ่งริมคลองแบเมาะ บริเวณชุมชนก าปงบารู ต าบลสะเตงนอก  

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา งบประมาณค่าก่อสร้าง 49,943,800.00 

บาท  ตามแบบแปลนของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา  ของ

หน่วยงาน กองช่าง หรือไม่   โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่

อนุมัต ิ เรื่องฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม -อนุมัติ  เรื่อง ขอส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง โดยกรมโยธาธิการ   

  และผังเมือง ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณฯ       จ านวน     16    เสียง   
  

 -ไม่อนุมัติ  เรื่อง ขอส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างฯ    

                   จ านวน     -    เสียง   
 

-งดออกเสียง              จ านวน      1     เสียง 

 

/-เป็นอันว่าที่ประชุม… 
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  -เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ  อนุมัติ  เรื่อง ขอส่งมอบทรัพย์สิน     

สิ่งปลูกสร้าง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ  

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแบเมาะ 

บริเวณชุมชนก าปงบารู ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัด

ยะลา งบประมาณค่าก่อสร้าง  49,943,800.00 บาท  ตามแบบแปลน

ของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา ของหน่วยงานกองชา่ง 

 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.7 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติขอให้สภาพิจารณาเห็นชอบ เนื่องจาก

ประธานสภาเทศบาลฯ  ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา  ขอความอนุเคราะห์บรรจ ุ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  โครงการพัฒนาเมือง 

บริเวณชุมชนหลังวัดตรีมิตร  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  

จังหวัดยะลา  เข้าวาระการประชุมของสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์ใน เขตป่าไม้  2484        

(ญ้ตตทิี่ 5.7)   (ผู้เสนอญัตติ นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรีฯ) 
     

-เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายเสรี  เรืองกาญจน ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี  เรืองกาญจน ์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก   ด้วยกองช่าง แจ้งขออนุมัติให้สภาพิจารณาเห็นชอบ เนื่องจาก

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา  ขอความอนุเคราะหบ์รรจุ 

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาเมือง บริเวณ

ชุมชนหลังวัดตรีมิตร  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  

เข้าวาระการประชุมของสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อใช้ประกอบการขอ

อนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตป่าไม้ 2484  ซึ่งหากไม่ได้บรรจุโครงการที่ขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณ นี้ เข้าวาระการประชุมของสภาเทศบาลเมือง     

สะเตงนอก  ก็จะไม่สามารถด าเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตป่าไม้ 

2484 ได้  ในส่วนนีผ้มได้ด าเนินการกับส านักงานโยธาฯ มาบ้างแล้ว และ 2 ปี 

ที่ผ่านมานี้ได้พยายามขอโครงการฯมาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มากที่สุด 

เพราะว่างบประมาณที่จังหวัดพอมี สะเตงนอกอาศัยหน่วยงานบูรณาการใน

การท างาน ล าพังงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลฯ เราปี 20 กว่า

ล้าน มันไม่พอกับปัญหา ไม่พอกับการขยายตัวของสะเตงนอก  ผมมั่นใจว่า

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯคงทราบว่า สะเตงนอกเติบโตเร็วมาก ผมจ าได้ 

/ตอนที่ผมเลือกตั้ง... 
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ตอนที่ผมเลือกตั้ง วันที่ 28 มีนาคม 2564 มีประชากรประมาณ  28,000 

กว่าคน ตอนนี้ไม่ถึง 3 ปี ประชากรเรา 37,000 คน เพราะย้ายเข้ามาเฉลี่ยปี

ละ 3,000  คน ตามส าเนาทะเบียนบ้านต าบลสะเตงนอก ยังไม่นับรวม

ประชากรแฝง เราจะเห็นการเติบโต เรื่อง ที่อยู่อาศัย ปีหนึ่ง มีการขออนุญาต

ก่อสร้างบ้านประมาณ 1,000 หลัง เฉลี่ย 100 หลัง ต่อเดือน  บ่งบอกว่า เรา

เป็นพืน้ที่การขยายตัวจากเทศบาลนครยะลา ทะลักเข้ามาหา สะเตงนอกแล้ว 

ที่พูดได้เต็มปากเพราะว่าการขยายตัวเมือง มีไม่กี่จุด คือ   1. สะเตงนอก     

2. ท่าสาปรอยต่อกับเทศบาลนครยะลา   3. เขาตูม  ท่าสาปนี้ต้องข้ามแม่น้ า 

การขยายตัวเลยมากระจุกที่สะเตงนอกเรา เมื่อก่อนเขาว่า 418 น่าจะบูมเป็น

ที่อยู่อาศัยพอสมควร แต่ก็ช้ามาก จะเป็นแหล่งธุรกิจมากกว่า แหล่งของ

โครงสร้างบริษัทใหญ่ ๆ ก็เลยมาพื้นที่เรา ไม่ว่า จะเป็น หมู่ที่ 10  หมู่ที่ 9   

หมู่ที่ 6  หมู่ที่ 1  ตอนนี้ขยายไปหมู่ที่ 8 แล้ว ตอนนี้หมู่ที่ 5 ก็เยอะแล้ว      

หมู่ที่ 11 เป็นที่อยู่อาศัย ที่เราเห็นชัดเจนคือ มีบริษัทใหญ่ ๆ จากหาดใหญ่ 

จากส่วนกลางมาจัดสรรที่ จัดสรรสร้างบ้านมากขึ้น ที่เห็นชัด ซอยจาเราะ 

เข้าไปข้างใน โครงการดีโอซี่ หลายหลังอยู่  ฉะนั้น เราต้องมีแผนรองรับการ

พัฒนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ถนน หนทาง นี้เป็นอีกทางที่เราของบประมาณ 

เลยอยากให้ท่านสมาชิกฯ ช่วยกันพิจารณาบรรจุโครงการที่ขอรับการ

สนับสนุนจากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา  และขอความ

อนุเคราะห์บรรจุโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนา

เมือง บริเวณชุมชนหลังวัดตรีมิตร  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  

จังหวัดยะลา  เข้าวาระการประชุมของสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อใช้

ประกอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตป่าไม้ 2484 ขอบคุณครับ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ -สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  มขี้ออภปิรายซักถาม ญัตติที่ 5.7  ขอเชญิ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่มี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ  จะขอมตทิี่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 

 อนุมัติ  เนื่องจากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา  ขอความ

อนุเคราะห์บรรจุโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนา

เมือง บริเวณชุมชนหลังวัดตรีมิตร  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  

จังหวัดยะลา  เข้าวาระการประชุมของสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก เพื่อใช้ 
 

 

/ประกอบการขออนุญาต... 
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ประกอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตป่าไม้ 2484  ของหน่วยงาน กอง

ช่าง หรือไม่ โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา  ขอความอนุเคราะห์บรรจุ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาเมืองฯ ดังกล่าว 

เข้าวาระการประชุมของสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม -อนุมัติ  เนื่องจากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา ขอความ

อนุเคราะห์บรรจุโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ เข้าวาระการ

ประชุมของสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก      จ านวน     16    เสียง
         

 -ไม่อนุมัติ  เนื่องจากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา ขอความ

อนุเคราะห์บรรจุโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ เข้าวาระการ

ประชุมของสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก              จ านวน      -      เสียง   
 

-งดออกเสียง                 จ านวน       1      เสียง 
 

  -เป็นอันว่าที่ประชุมมมีติ  อนุมัติ เนื่องจากส านักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดยะลา  ขอความอนุเคราะห์บรรจุโครงการ ที่ขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาเมือง บริเวณชุมชนหลัง  วัดตรีมิตร  

ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  เข้าวาระการประชุมของ

สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์ใน

เขตป่าไม้ 2484  ของหน่วยงาน กองชา่ง  

 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.8 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติ  ขอให้สภาพิจารณาเห็นชอบ การขอตั้ง

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ และการรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดยะลา  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2567 ระหว่าง จังหวัดยะลา กับ เทศบาลเมืองสะเตงนอก   ซึ่ง 

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เป็นผู้ลงนาม  โดยได้รับความเห็นชอบจาก

สภาท้องถิ่น  จ านวน  3  โครงการ รายละเอียด ดังตอ่ไปนี้ 

5.8.1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมคู

ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสามมิตร หมู่ที่ 9  ต าบลสะเตงนอก  

อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  

                   -ขนาดความกว้าง  6.00, 9.00 เมตร  ความยาว  780.00  เมตร 

  หนา  0.15  เมตร หรอืพืน้ที่ไม่น้อยกว่า  4,062.00 ตารางเมตร  

/-วางท่อคอนกรีต... 
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                   -วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 1.00 เมตร 

 ความยาว  200.00  เมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง  

0.60  เมตร  ความยาว  570.00  เมตร 

-ถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง 4.50 เมตร ความยาว 200.00 เมตร 

หรอืพืน้ที่ไม่น้อยกว่า  900.00  ตารางเมตร 

                   -งบประมาณ 10,000,000.00 บาท 
 

5.8.2  โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

สายผังเมือง 4 -ซอย 12 -บ้านพงบูโล๊ะ หมู่ที่ 6, 10, 12 ต าบลสะเตงนอก  

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  

-ขนาดความกว้าง  7.50, 9.00,  11.00  เมตร  ความยาว 2,360.00

เมตร  ความหนา  0.05 เมตร หรอืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,908.00  ตารางเมตร 

                     -งบประมาณ 12,112,000.00 บาท 
    

5.8.3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมราง

ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน ซอยแปดแสน หมู่ที่ 9  ต าบล

สะเตงนอก อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  

                                -ขนาดกว้าง 5.00  เมตร  ยาว 119.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรอื 

   พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 595.00  ตารางเมตร  ความยาวรวมรางระบายน้ าคอนกรีต 

                               เสรมิเหล็ก 288.00 เมตร 

                             -งบประมาณ 1,960,000.00 บาท 

          (ญัตติที่ 5.8)   (ผู้เสนอญัตติ นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรีฯ) 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายเสรี  เรืองกาญจน ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี  เรืองกาญจน ์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก เป็นการขออนุมัติ ขอให้สภาพิจารณาเห็นชอบ การขอตั้ง

งบประมาณ  และการรับโอนสินทรัพย์ ที่เกิดขึน้จากการด าเนินโครงการตาม 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี   ของจังหวัดยะลา  ประจ าปีงบประมาณ      

พ.ศ. 2567 ระหว่าง จังหวัดยะลา กับ เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ซึ่ง 

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  เป็นผู้ลงนาม  โดยได้รับความเห็นชอบจาก

สภาท้องถิ่น  จ านวน  3  โครงการ คือ  
 

/5.8.1  โครงการก่อสร้าง… 
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5.8.1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมคู

ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสามมิตร หมู่ที่ 9  ต าบลสะเตงนอก  

อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา   งบประมาณ  10,000,000.00  บาท 
  

5.8.2  โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

สายผังเมือง 4 -ซอย 12 -บ้านพงบูโล๊ะ หมู่ที่ 6, 10, 12 ต าบลสะเตงนอก  

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา   งบประมาณ  12,112,000.00  บาท 
 

5.8.3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมราง

ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน ซอยแปดแสน หมู่ที่ 9  ต าบล

สะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  งบประมาณ  1,960,000.00  

บาท 

ซึ่งถ้าเป็นค่าใ ช้จากงบเทศบาลฯ งบประมาณ เป็น  10 ล้าน        

ต้องกระจายให้ทั่วพื้นที่สะเตงนอก  จึงน าเรียนที่ประชุม เพื่อพิจารณาต่อไป 

ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ -สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  มขี้ออภปิรายซักถาม ญัตติที่ 5.8  ขอเชญิ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่มี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ  จะขอมตทิี่ประชุม ทีละโครงการครับ 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ การขอตั้งงบประมาณ และ

การรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึน้จากการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีของจังหวัดยะลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่าง จังหวัด

ยะลา กับ เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เป็น

ผู้ลงนาม  โครงการ 5.8.1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

พร้อมคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสามมิตร หมู่ที่ 9  ต าบล   

ส ะ เ ต งนอก   อ า เ ภ อ เ มื อ ง ย ะล า  จั ง ห วั ด ย ะล า    งบประม าณ  

10,000,000.00  บาท  ของหน่วยงาน กองช่าง หรอืไม่  โปรดยกมือ สมาชิก

สภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติการขอตั้งงบประมาณ และการรับโอน

สินทรัพย์ที่เกิดขึน้จากการด าเนินโครงการ 5.8.1  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม -อนุมัติ การขอตั้งงบประมาณ และการรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึน้จากการ

ด าเนนิโครงการ 5.8.1         จ านวน     16    เสียง              

                                                                                                                    /-ไม่อนุมัต.ิ.. 
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 -ไม่อนุมัติ การขอตั้งงบประมาณ และการรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการ

ด าเนนิโครงการ 5.8.1   จ านวน      -      เสียง   
 

-งดออกเสียง    จ านวน       1      เสียง 
 

  -เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ  อนุมัติ การขอตั้งงบประมาณ และการรับ

โอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีของจังหวัดยะลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่าง จังหวัด

ยะลา กับ เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  เป็น

ผู้ลงนาม โครงการ 5.8.1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

พร้อมคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามมิตร หมู่ที่ 9  ต าบล    

ส ะ เ ต งนอก   อ า เ ภ อ เ มื อ ง ย ะล า   จั ง ห วั ด ย ะล า   งบประม าณ  

10,000,000.00  บาท  ของหน่วยงาน กองชา่ง 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ -รายการตอ่ไป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  อนุมัตเิห็นชอบ การขอตัง้ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   งบประมาณ และการรับโอนสินทรัพย์ ที่เกิดขึน้จากการด าเนินโครงการ ตาม 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดยะลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2567 ระหว่ าง  จั งหวั ดยะลา กับ  เทศบาล เมื องสะ เตงนอก   ซึ่ ง

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เป็นผู้ลงนาม  โครงการ 5.8.2  โครงการ

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายผังเมือง 4 -ซอย 12 

-บ้านพงบูโล๊ะ หมู่ที่ 6, 10, 12 ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  

จังหวัดยะลา  งบประมาณ  12,112,000.00  บาท ของหน่วยงาน กองช่าง 

หรือไม่  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติ การขอตั้ง

งบประมาณ และการรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึน้จากการด าเนินโครงการ 5.8.2  

โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม -อนุมัติ  การขอตั้งงบประมาณ และการรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการ

ด าเนนิโครงการ 5.8.2         จ านวน     16    เสียง  

       

 -ไม่อนุมัติ การขอตั้งงบประมาณ และการรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการ

ด าเนนิโครงการ 5.8.2   จ านวน      -      เสียง   
 

-งดออกเสียง    จ านวน       1      เสียง 

 

/-เป็นอันว่าที่ประชุม… 
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  -เป็นอันว่าที่ประชุมมมีติ  อนุมัติ  การขอตัง้งบประมาณ และการรับ

โอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีของจังหวัดยะลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่าง จังหวัด

ยะลา กับ เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ซึ่งนายกเทศมนตรีเมือง  สะเตงนอก  

เป็นผู้ลงนาม โครงการ 5.8.2  โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต  สายผังเมือง 4 -ซอย 12 -บ้านพงบูโล๊ะ หมู่ที่ 6, 10, 12 

ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  งบประมาณ  

12,112,000.00  บาท  ของหน่วยงาน กองชา่ง 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ -รายการตอ่ไป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  อนุมัตกิารขอตัง้งบประมาณ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   และการรับโอนสินทรัพย์ ที่เกิดขึน้จากการด าเนินโครงการ ตามแผนปฏบิัติ 

ราชการประจ าปีของจังหวัดยะลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่าง 

จังหวัดยะลา กับเทศบาลเมอืงสะเตงนอก ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 

เป็นผู้ลงนาม  โครงการ 5.8.3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน ซอยแปดแสน     

หมู่ที่ 9  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  งบประมาณ  

1,960,000.00  บาท ของหน่วยงาน กองช่าง หรือไม่  โปรดยกมือ  สมาชิก

สภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติ การขอตั้งงบประมาณ และการรับโอน

สินทรัพย์ที่เกิดขึน้จากการด าเนินโครงการ 5.8.3  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม -อนุมัติ  การขอตั้งงบประมาณ และการรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการ

ด าเนนิโครงการ 5.8.3         จ านวน     16    เสียง  

       

 -ไม่อนุมัติ การขอตั้งงบประมาณ และการรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการ

ด าเนนิโครงการ 5.8.3   จ านวน      -      เสียง   
 

-งดออกเสียง    จ านวน       1      เสียง 
 

-เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ  อนุมัติ การขอตั้งงบประมาณ และการรับ

โอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีของจังหวัดยะลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่าง จังหวัด

ยะลา กับ เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  เป็น

ผู้ลงนาม โครงการ 5.8.3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน  ซอยแปดแสน  

/หมูท่ี่ 9  ต าบลสะเตงนอก… 
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หมู่ที่ 9  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  งบประมาณ  

1,960,000.00  บาท  ของหน่วยงาน กองชา่ง 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญ นายกเทศมนตรีฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายเสรี  เรืองกาญจน ์  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ   และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายกเทศมนตรีฯ  ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี  เรอืงกาญจน ์  นายกเทศมนตรี    

เมืองสะเตงนอก  ขออนุญาตเสนอญัตติด้วยวาจา เพื่อพิจารณาขอ

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  

เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ถนนสายพงยือไร – มลายูบางกอก หมู่ที่  11  ต าบล       

สะ เตงนอก   อ า เภอ เมื อ งยะลา   จั งหวั ดยะลา   จ านวนเ งิ น  

3,689,200.00   บาท  ซึ่งเจ้าหน้าที่ ได้แจกเอกสารการขอโอนเงิน

งบประมาณฯ ดังกล่าว ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านแลว้ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ -เชญิ เลขานุการสภาฯ ชีแ้จงกฎหมาย 

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาล

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  ญัตติขอเสนอด้วยวาจา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย                                                                                                    

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2554  ข้อ 38 (6) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต 

การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจา ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้า

ระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ กระผม นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  ประธานสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

ประธานสภาเทศบาลฯ  อนุญาตให้เสนอญัตติด้วยวาจา  บรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาฯ 

ครั้งนี ้ ตามค าขอของผู้บริหารฯ  โดยบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมใน

ญัตติที่  5.9  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสายพงยือไร – 

มลายูบางกอก หมู่ที่ 11  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัด

ยะลา  จ านวนเงนิ  3,689,200.00   บาท 

/-ขอให้ผู้บริหารฯ ชี้แจง… 
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-ขอเชญิ ผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี  เรอืงกาญจน ์  เ รียน   ท่านประธานสภา เทศบาลฯ  คณะผู ้บริหารฯ  และสมาชิก  

นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน ์

นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  ญัตติที่ 5.9  ด้วยกองช่าง มีความประสงค์

ที่จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2567 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายพงยือไร – มลายูบางกอก หมู่ที่ 11  ต าบล

สะ เตงนอก   อ า เภอ เมื อ งยะลา   จั งหวั ดยะลา   จ านวนเ งิ น  

3,689,200.00   บาท   เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ  ดังนี้ 
 

1. โอนลด  จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน  งบด าเนนิงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

งบประมาณตั้งไว้  1,500,000.00   บาท  คงเหลือ  1,384,165.78  บาท 

     จ านวน   464,400.00   บาท 

2. โอนลด  จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน  งบด าเนนิงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ 

งบประมาณตั้งไว้  1,500,000.00   บาท  คงเหลือ  1,500,000.00  บาท 

     จ านวน   500,000.00   บาท 

3. โอนลด  จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน  งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภท วัสดุก่อสร้าง งบประมาณ 

ตั้งไว้  1,500,000.00   บาท  คงเหลือ  1,500,000.00  บาท 

     จ านวน   500,000.00   บาท 

4. โอนลด  จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  งบลงทุน  

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ประเภท 

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัสยิด หมู่ที่  5 

งบประมาณ ตั้งไว้  1,524,800.00   บาท  คงเหลือ  1,524,800.00  บาท 

     จ านวน   1,524,800.00   บาท 

5. โอนลด  จากแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือน

ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  งบประมาณตั้งไว้  1,702,500.00   

บาท  คงเหลือ  1,451,880.00  บาท 

     จ านวน    200,000.00   บาท 
/6. โอนลด... 
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6. โอนลด  จากแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห ์ งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทค่าตอบแทน

พนักงานจ้าง   งบประมาณตั้งไว้  620,000.00   บาท คงเหลือ  

561,640.00  บาท 

     จ านวน   150,000.00   บาท 

7. โอนลด  จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  ประเภทค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/   

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี งบประมาณตั้งไว้  342,000.00   บาท  คงเหลือ  

306,000.00  บาท 

     จ านวน   100,000.00   บาท 

8. โอนลด  จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  

หมวดเงิน เดือน (ฝ่ายประจ า )   ประเภทค่ าตอบแทนพนักงานจ้าง 

งบประมาณ ตั้งไว้  4,125,400.00   บาท  คงเหลือ  3,486,480.00  บาท 

     จ านวน    150,000.00   บาท 

9. โอนลด  จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 

งบประมาณ ตั้งไว้  1,312,500.00   บาท  คงเหลือ  1,110,565.00  บาท 

     จ านวน    100,000.00   บาท 

รวมจ านวนเงนิที่โอนลดทั้งสิ้น    3,689,200.00  บาท  
    

โอนเพิ่ม และตั้งจ่ายรายการใหม่  

1. ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  งบลงทุน  หมวดค่า 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ประเภท โครงการ

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายพงยือไร – มลายูบางกอก   

หมู่ที่ 11 ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา คูระบายน้ าชนิด

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00  เมตร ยาว 450.00  เมตร 

     จ านวน   3,689,200.00   บาท 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  จึงเรียนเสนอที่ประชุม  เพื่อพิจารณา 

ต่อไป ขอบคุณครับ 

/นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ.์.. 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มขี้ออภิปรายซักถามขอเชิญ โปรดยกมอื  ไม่มี 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ  จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด    

อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ  พ.ศ. 2567  เพื่อตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  งบลงทุน  

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ประเภท 

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายพงยือไร – มลายู

บางกอก  หมู่ที่ 11  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา        

คูระบายน้ าชนิดท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00  เมตร     

ยาว  450.00  เมตร  จ านวน  3,689,200.00   บาท  หน่วยงาน กองช่าง 

หรือไม่  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่อนุมัติ ให้โอนเงิน

งบประมาณ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหมฯ่ โครงการฯ ดังกล่าว  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณ ฯ    จ านวน      16      เสียง 
 

    -ไม่อนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณ ฯ   จ านวน       -       เสียง 
 

    -งดออกเสียง       จ านวน       1       เสียง 
 

-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการ

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพงยือไร – มลายู

บางกอก   หมู่ที่ 11 ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  

คูระบายน้ าชนิดท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00  เมตร  

ยาว  450.00  เมตร  จ านวน   3,689,200.00   บาท  หนว่ยงาน กองชา่ง 
  

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง อื่น ๆ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เ ชิญครับ นายแวฮาซัน  แวหะยี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1  
 

นายแวฮาซัน  แวหะยี  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม นายแวฮาซัน แวหะยี   สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ เขตที่ 1 อยากน าเรยีนท่านประธานสภาฯ  2 ประเด็น ด้วยกัน คอื 
 

/1. ฝากถึง กองช่าง… 
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1. ฝากถึง กองช่าง เนื่องด้วยประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณกูโบร์  หมู่ที่ 11 

ให้ท าการย้ายเสาไฟส่องสว่าง เพราะว่า เมื่อก่อน ชาวบ้านอาศัยอยู่ไม่ถึง     

กูโบร์ ปัจจุบันมีการสร้างบ้านใกล้บริเวณกูโบร์ กลางวัน ไม่มีปัญหา จะมี

ปัญหาช่วงกลางคืนไฟฟ้าส่องเข้าไปรบกวนในบ้าน และทางคณะกรรมการ

หมูบ่้าน หมูท่ี่ 11  ได้มกีารซื้อที่ดินขยายกูโบร์เพิ่ม จงึอยากให้ทางกองช่าง ได้ 

ย้ายเสาไฟฟ้าสอ่งสว่างไปไว้บริเวณกึ่งกลางถนนกูโบร์ที่เก่า กับที่ใหม่  

2. สืบเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย ฝนตกหนัก วันพุธที่ผ่านมา ส่งผลให ้ 

พื้นที่สะเตงนอก  เกิดน้ าท่วมบริเวณ  หมู่ที่ 6 ,12, 9 ,4, 3 หมู่ที่ 2 บางส่วน

การแก้ปัญหา ฝนตกวันแรก  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  ป้องกันจังหวัดยะลา  

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา  ท้องถิ่นจังหวัดยะลา  ได้มาประชุมกับ  

ผู้บริหารฯ หาทางแก้ไขปัญหา ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอขอบคุณ  ไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  ป้องกัน

จังหวัดยะลา   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา  ท้องถิ่นจังหวัดยะลา    

ผู้บริหารฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ที่ได้ประชุมหารือร่วมกัน ท าให้

แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ  โปรดยกมอื เ ชิญครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  นายมะสดี   หะยียะปาร์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1  
 

นายมะสดี   หะยียะปาร์  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม นายมะสดี  หะยียะปาร์   สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 สอบถามไปยังกองช่าง เรื่อง ประปา ที่ด าเนินการ 

เสร็จแล้ว หลายหมู่บ้าน ตั้งแต่สมัยที่แล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้งาน โดยเฉพาะ

ประปา หมู่ที่ 8  ชาวบ้านถามผมว่า ใช้ได้แล้วหรือยัง และยังถามอีกหลาย

เรื่อง   ก็เลยอยากสอบถามไปยัง กองช่าง ว่า  ด าเนินการถึงไหนแล้ว และ

ติดขัดอะไร ตรงไหน อยากใหก้องชา่ง ชีแ้จง ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ  โปรดยกมอื เ ชิญครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  นายอุสมาน  มะแซ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  3  
 

นายอุสมาน  มะแซ   เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม นายอุสมาน  มะแซ  สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ เขตที่ 3  ขอหารอืท่านผู้บริหารฯ และกองช่าง เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา 

ผูว้่าราชการจังหวัดยะลา และทุกหน่วยงาน  ได้ลงพืน้ที่พร้อมกันที่ หมูท่ี่ 3  
 

/เพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน… 
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เพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน เรื่อง น้ าท่วม  ซึ่งกระผมก็เห็นด้วย  ที่ทุกหน่วยงาน

ได้ลอกคูระบายน้ า เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมให้ชาวบ้าน แต่การแก้ปัญหามันไม่

ตรงจุด เพราะการขุดคูระบายน้ านั้น ท่อมันเล็ก แต่ซอยที่เราจะแก้ปัญหา 

จรงิ ๆ คือ ซอยลักษมาน 8 ที่น้ าท่วม เราขุดลอกให้น้ าระบาย เพื่อให้ชาวบ้าน

ปลอดภัย แต่เมื่อเราขุดไปแล้ว ในซอยลักษมาน 8 ก็ปลอดภัยจริง ๆ  แต่เกิด

ปัญหาน้ าไหลไม่ทัน แม้ว่าฝนเบาบางลงน้ าก็ยังไหลไม่ทัน น้ าก็ยังข้ามถนนไป

ซอยข้างหน้า ชาวบ้านก็โวยว่าแก้ปัญหาซอยนี้ แต่ไปเป็นปัญหาเดือดร้อน

ซอยข้างหน้า  ซอยปากทางเข้ามัสยิดดารุสลาม ผมได้ไปกับรองมิ้งแล้ว สมัย

นั้น น้ าไม่ท่วมบ้านของชาวบ้าน หลังจากที่เทศบาลฯไปสร้างถนนคอนกรีต 

แก้คูระบายน้ า รวมทั้งท่อ ในซอยนั้นก็มีน้ า แต่ก็ไม่ไหลเข้าบ้าน หลังจากนั้น 

มากระทบซอยลักษมาน 8  ผมก็เห็นใจชาวบ้าน แต่ที่ผมแนะน ากองช่าง

เทศบาลฯ วันศุกร์ที่ผ่านมา ถ้าเราจะแก้ ก็แก้ปัญหาด้วยการผ่าถนน ซอย   

ลักษมาน 9 อยากให้มันไหลตรงไปเลย สามารถแก้ได้ทั้ง 2 ฝั่ง ถ้าหากฝนมัน

ตกหนักจริง ๆ น้ าท่วมมันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ของธรรมชาติ แต่ตอนนี้ฝนยัง

ไม่มา มาแค่ปลาย ๆ ก็ท่วมแล้ว ที่บึงแบเมาะน้ าไม่มี แต่ซอยลักษมาน น้ า

ท่วมแล้ว เราจะแก้ปัญหาระยะยาว อย่างไร ไม่ให้ชาวบ้านเดือดรอ้นทีขุ่ดไป                      

แล้วก็แล้วกัน แตว่่าผมขอเสนอใหเ้ปลี่ยนท่อเป็นขนาดใหญ่ เหมือนกับที่ผมได้

ประสานรองยีเล๊าะไปใส่ ซอยลักษมาน เป็นท่อใหญ่ สามารถแก้ปัญหาได้

มาก ขณะนี้ซอยลักษมาน 8 น้ าก็แห้งแล้วบางส่วน แต่ไปกระทบซอย        

ลักษมาน 14 ขนาดฝนไม่ตก ผ่าถนนน้ าก็ไหลข้ามถนน เพราะน้ าข้างบนไหล

ลงมา ชาวบ้านก็โวยผม อยากให้หน่วยงานของเทศบาลฯ ลงพื้นที่ไปดูเลย 

ขนาดฝนไม่ตกน้ าเสมอคู วัน สองวันนี้ ฝนตกน้ าพ้นคูระบายน้ า ผมก็กลัวว่า

น้ าจะทะลักเข้าบ้าน ทั้ง ๆ ที่จุดนีไ้ม่เคยท่วม อยากจะให้แก้ไขปัญหาเป็นระยะ

ยาว ถ้าเราไม่ขุดลอกคูในซอยลักษมาน 9 ก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้ผ่าถนนแล้วใส่

ท่อใหญ่ เพื่อให้คูทั้ง 2 ฝั่งได้ไหลระบายพร้อมกันทีเดียวเลย  มีอีกเรื่องหนึ่ง 

ผมก็ไม่รู้ว่า หน่วยงานของเทศบาลฯ หรือหน่วยงานไหนไปขุดคู 2 ฝั่งข้างทาง

มีชาวบ้านปลูกผัก ผมก็เห็นใจชาวบ้านน้ าไปท่วมขังในสวนผักของเขา และก็

ไม่รู้ว่าหน่วยงาน ไหนไปผ่าถนนแล้วไม่ใส่ท่อ น้ าระบายได้จริง น้ าแห้ง

ชาวบ้านคนที่ท าสวนก็พอใจ แตไ่ปกระทบกับอีกซอยที่ไม่มีชื่อ ซอยก่อนจะถึง 

ซอยลักษมาน 7, 8 คือซอยที่เขาปลูกผักนั่นแหละ  ชาวบ้านสาธารณะสัญจร

ไป มาไม่ได้ ก็มาโวยกับผมอีก ผ่าถนนแล้วไม่ใส่ท่อชาวบ้านแถวนั้นยังข้ามไป 

ข้ามมาไม่ได้ อยากฝากใหห้นว่ยงานได้ลงพื้นที่ไปดูใหเ้ห็นกับตา ว่ามันเกิด 
 

/ปัญหาอย่างไร... 
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ปัญหาอย่างไร และอีกประเด็น ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ก่อนจะได้ถนนใหม่ ปี 

67 เวลานีไ้ปไหนก็ไม่ได้ซ้ายก็หลุม ขวาก็หลุม หลุมมันลึกเกินไป ชาวบ้านก็ไม่

อะไรมากขอแค่ซ่อมแซมให้สัญจรไป มาได้ก็พอ ไม่จ าเป็นต้องดูดี เพราะเป็น

ช่วงฝนตก อยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกหน่วยงาน ได้แก้ไขปัญหาให้

ชาวบ้านได้ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินด้วย ขอบคุณครับ  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด มีเรอืงอื่น ๆ โปรดยกมอื  ขอเชญิผูบ้ริหารฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ชีแ้จง 
 

นายเสรี  เรอืงกาญจน ์  เ รียน   ท่านประธานสภา เทศบาลฯ  คณะผู ้บริหารฯ  และสมาชิก  

นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี  เรอืงกาญจน์ 

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้

สอบถามมา 

-การย้ายเสาไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณกูโบร์ หมู่ที่ 11 ให้อยู่กึ่งกลางระหว่าง   

กูโบร์เดิม กับที่ดินใหม่ ที่คณะกรรมการหมู่บ้านได้ระดมทุนซื้อเพิ่มมา มอบ

กองชา่งเข้าไปตรวจสอบ และด าเนนิการ  

-ประปา หมู่ที่  8 ทางสมาชิกสภาฯ หลังจากหมดฝนนี้จะเรียก ชุมชน  

ผูใ้หญ่บ้าน และพืน้ที่เข้ามาประชุมหารือว่า เราจะท าอย่างไร ในเรื่องการจ่าย

น้ าประปา หมู่ที่ 8 เป็นในส่วนของคณะกรรมการ หรือไปตรวจสอบท่อ

ประปา ที่เขาท ารอบที่แล้ว ใช้ได้อกีหรือเปล่า ถ้าใชไ้ม่ได้เราจะท าอย่างไร เป็น

การซ่อมแซมอย่างไร เพราะว่า มันก็นานพอสมควรแลว้ใน เรื่อง ของประปา 

-ซอยลักษมาน 8  ตรงนั้นเราได้ของบประมาณจากโยธาธิการและผังเมือง

ยะลา จะบอกทุกท่านได้ทราบว่า เราไม่ได้อยู่นิ่ง เรามาเช้าและกลับเย็นทุกวัน

อยากฝากใหท้่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ช่วยกันดูแลชาวบ้าน ดูแลพื้นที่ด้วย 

ไม่ใช่จะให้ผู้บริหารฯดูแลอย่างเดียว  มีปัญหาน ามาคุยจะได้หาทางแก้ไข 

งบประมาณรอบที่แล้วเราเอางบประมาณไปซ่อมถนนพอสมควรแล้ว ตรงนั้น

มันเป็นหลุมเป็นบ่อ เพราะเป็นเส้นทางผ่านของน้ า จึงได้ของบประมาณจาก       

โยธาธิการและผังเมืองยะลา ปี 67  ถ้าจ าไม่ผิดงบประมาณ 20 กว่าล้าน 

พร้อมคูระบายน้ า และสิ่งที่เราได้ท าเมื่อ 2 วันที่แล้ว เนื่องจาก ก๊ะห์ที่อยู่ในนั้น 

โทร.หาผม และที่ส าคัญได้ลงโซเชียลว่า น้ าเข้าบ้าน ประมาณ 17 หลังคา

เรือน ทีนี้เราผูบ้ริหารฯ เขาลงในเพจว่า เทศบาลฯ ซึ่งไม่ได้เป็นของผมคนเดียว 

แต่เป็นของสมาชิกสภาเทศบาลฯ และเป็นของเจ้าหน้าที่ ทุกคนด้วย ฉะนั้น 

เราตอ้งรบีไปด าเนนิการ ขนาดรถเรามีไมพ่อ เรายังจ้างผู้รับเหมา เพื่อผ่าถนน 
 

/แลว้ใส่ท่อเพื่อระบายน้ า... 



                          -30- 
 

แล้วใส่ท่อเพื่อระบายน้ า 17 หลัง ที่เดือดร้อนให้ออกไปก่อน น้ าก็ลดจริง ๆ 

ท่านผู้ว่าราชการยะลา ก็เข้าไปด้วยกับผม วันรุ่งขึ้นก็ไปดูอีก ในส่วนการ

พัฒนามันจะท าให้ครบวงจรทีเดียวมันเป็นไปไม่ได้ ต้องค่อย ๆ ขยับแก้ปัญหา

ไปทีละอย่าง   สะเตงนอก มีงบประมาณก็ต้องใช้ระยะเวลา เรามา 3 ปี เขา

อยู่ตรงน้ันมา 13 ปี น้ าท่วมทุกปี นายกฯ ไปท าอะไรอยู่ ผมก็บอกว่า ก่อนหน้า

นี้นายกฯ ท าอะไรบ้าง ผมอยู่แค่ 3 ปี และ 12 ปี ก่อนหน้านี้ นายกฯ ท าอะไร 

แล้วมาจี้ที่ผม ซึ่งก็แก้ปัญหาให้เขาได้ วันนั้น เข้าไปกับท่านผู้ว่าราชการฯ กับ

รองยีเล๊าะ พอท่วมซอยลักษมาน 14 เราก็เข้าไปดู เข้าไปแก้ปัญหา อย่างไร 

ถ้ามีโอกาสตามที่ท่านเสนอมาให้ผ่าท่อ แล้วไปกระทบกับที่อื่นมั้ย ถ้าไม่

กระทบก็ว่ากันไป แต่ว่าตอนนี้งบประมาณก่อสร้างจากโยธาธิการและ       

ผังเมืองยะลา  ปี 67 ถ้าจ าไม่ผิด 20 กว่าล้าน ซอยลักษมาน ซึ่งต่ าจากถนน

สายเมนหลักประมาณ  2 เมตรกว่า ฉะนั้นเป็นเส้นทางไหลของน้ าอยู่แล้ว ก็

ขอให้ใจเย็น เพราะในนั้นจะเป็นเส้นทางสายหลักที่เข้าออกศูนย์พัฒนา     

เด็กเล็กมัรกัสแห่งใหม่ที่ปีหน้าจะได้งบประมาณในการก่อสร้าง เราจะย้าย

จากที่เราเช่าไปอยู่ที่นั่น เราคงไม่ปล่อยให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ จะบอกว่า   

สะเตงนอกของเรา จากเมื่อก่อน 300 กว่าซอย งานทะเบียนราษฎรได้ท าการ 

ส ารวจซอยใหม่ในพื้นที่ต าบลสะเตงนอก ปรากฏว่า ปัจจุบันเพิ่มเป็น  600 

ซอย  นะครับ เรามาช่วยกัน ท างานด้วยกัน  อย่าให้ผู้บริหารฯ ท างานคน

เดียว บางจุดท่านรู้จักพื้นที่ดีกว่าผมเสียอีก เช่น หมู่ที่ 3 ท่าน สท.อุสมาน 

รู้จักดีกว่าผม ทางน้ าอย่างไร ถนนหนทางอย่างไร  ผมอาจรู้ดีในส่วนของ  

เขต 1  เขต 2  เราก็ส ารวจเพื่อของบประมาณ  เมื่อวานโยธาฯ เขายืนยันว่า 

ซอยลักษมาน 3  ซอยนัดโต๊ะโมง 3 ถูกร้องเรียนไม่ต่างกันเลย เราเข้าใจ ถ้า

เรามีเงิน วันนี้จะให้เข้าไปด าเนินการเลยก็ได้ แต่เราไม่มีงบประมาณ ที่จะ

แก้ปัญหาอย่างที่เขาต้องการ ได้แต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน พอเอาลง

แล้ว น้ ามาก็ไปเป็นเหมือนเดิม ปีที่แล้วใช้งบประมาณไปเกือบ 2 แสน ช่วง 

100 เมตรนี้ที่มีปัญหาเรื่องน้ า ที่อื่นก็เดือดร้อนไม่ต่างกัน ใจเย็น ๆ  ผมมั่นใจ

ว่าปีหน้าเราคงได้งบประมาณอีก เพราะโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา 

จากที่คุยกันนอกรอบท่านโยธาธิการฯ ว่า ท่านนายกฯ สะเตงนอก มีโครงการ

อะไรที่จะของบประมาณปีหน้าก็ ให้ ใส่ เต็มที่ ไปเลย  เราก็ขอไปตาม

ความสามารถเรา เราเต็มที่แล้ว ข้อเสียของเราคือ เขาเปรียบเทียบเรากับ

เทศบาลนครยะลา ถ้าเปรียบเทียบกับด้านข้างของเราสิ ผมว่าเราไปไกล

แล้วหล่ะ เทศบาลนครยะลาเขาเป็นแบบอย่างที่ดีให้เรา แตเ่ราไม่มี   

            /งบประมาณเท่าเขา... 
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งบประมาณเท่าเขา แต่เขาพัฒนามากี่นายกฯ แล้ว ตั้งแต่สมัยผมเรียน

โรงเรียนเทศบาล 2  จากเทศบาลเมืองสะเตง  เทศบาลเมืองยะลา ตอนนั้น 

อบต.ยังไม่เกิด เกิดตอนปี 2537 เพิ่ง 30 ปีเอง แต่เทศบาลนครยะลา อยู่มา 

60 ปีแล้ว เราก็ท าได้ ท่านหางบประมาณให้ผมสิ หน่วยงานไหนก็ได้เดี๋ยวผม

เข้าไปพบ วันนี้เลยก็ได้ และผมมั่นใจว่า บางท่านเข้าถึงไม่เหมือนผมหรอก 

ท่านอาจมสีัมพันธ์ที่ดีกับหนว่ยงานอื่น ๆ มากกว่าผมก็ได้ ผมยินดี  และผมไม่

อยากให้พอมีอะไร ก็มาต าหนิกัน คนท างานมันก็เหนื่อย คนที่บ้านก าลังใจ

จากลูกเมียก็ต้องการ คนท างานบางครั้งก็ต้องการก าลังใจเหมือนกัน การ

ท างานบูรณาการของสะเตงนอก ผมโชคดีที่ว่ายุคของผม ผมพูดได้เต็มที่เลย

ว่า  สภาฯ มีส่วนร่วมมาก สภาฯมาท างานพร้อมผมเกือบทุกวัน มารับรู้

ปัญหากับผม ขึ้นรถกับผมไปลงพื้นที่เกือบทุกวัน มาช่วยกันเกือบทุกวัน สิ่ง

เหล่านี ้ไม่เคยปรากฏที่ผ่านมา ผมกล้าการันตี นอกจาก สมัยปะดอ ดอรอนิง  

กรียอ จนตอนนี ้เจา้หน้าที่รู้จักหมด ว่าเป็นสมาชิกสภาฯ จากสมัยก่อนที่ผ่าน

มา ไม่เป็นแบบนี้ เพราะมาประชุมสภาฯ อย่างเดียว  เราช่วยกันท างาน มี

อะไรมาคุยกันข้างในคนไม่หวังดีก็คอยโจมตีทางโซเชียล  ซอยลักษมาน 14  

ฝากรองยีเล๊าะ ไปดู ดว้ยครับ มีอะไรจะได้ แก้ปัญหากันไป วันนั้นที่ผมเข้าไป 

น้ าลดจริง ๆ วันเสาร ์อาทิตย์ผมก็ไม่ได้หยุดงาน ปลัดก็เหมือนกันขับรถเข้าไป

ดูทุกวัน พวกเราสนุกกับการท างาน  เทศบาลเมืองสะเตงนอกได้บูรณาการ

ท างาน กับ ทุกหน่วยงาน วันนี้เทศบาลเมืองสะเตงนอกเราได้บูรณาการ

ท างานกับ รพ.สต.สะเตงนอก ออกบูธจัดตรวจสุขภาพ และแจกยาสามัญ

ประจ าบ้าน ที่มัสยิดตะโล๊ะกือบอ ม.6  เสร็จจากการประชุมอยากให้ทุกท่าน

ได้ ลงไปที่มัสยิดตะโล๊ะกือบอ วันนี้อาจจะที่เดียว รอบหน้าอาจจะไปที่นัดโต๊ะ

โมง, มลายูบางกอก ฝากท่านประธานดว้ย  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ  โปรดยกมอื เ ชิญครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  3  
 

นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ   เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ เขตที่ 3  ขอเสริมต่อจากท่านนายกเทศมนตรีฯ  คือ ผมเป็นห่วง

ทางกองชา่ง ที่ท าเต็มที่กับงานในโซนพื้นที่ ซอยลักษมาน หมู่ 3 และทางส่วน     

บาโร๊ะ ฝ่ายป้องกันฯ และพี่ป๋อง ก็ประสานงานร่วมกับกองช่าง ในการดูแล 

เรื่อง น้ า ในวันก่อน และในซอยลักษมาน 9 ทางกองช่าง ก็ได้ส่งรถไปขุดลอก

แล้ว แตก่็แก้ปัญหาไม่ได้ ทางผู้วา่ราชการจังหวัดยะลา ได้ลงพืน้ที่ พร้อม 
/นายกเทศมนตรีฯ... 
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นายกเทศมนตรีฯ ของเรา เพื่อแก้ปัญหาที่ข้างซอยลักษมาน 8  ผมลงไปดู

พื้นที่พบกับชาวบ้าน  ชาวบ้าน ฝากขอบคุณไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 

ป้องกันจังหวัดยะลา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา รวมถึงทีมงาน

เทศบาลสะเตงนอกของเรา ที่ร่วมกันเข้าไปแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน และก็

ได้ผลมาก ๆ ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อ งอื่น ๆ  โปรดยกมอื เ ชิญครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  นายไพศาล   ยะลาใด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1  
 

นายไพศาล   ยะลาใด  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม นายไพศาล  ยะลาใด  สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ เขตที่ 1  ผมอยากจะเสนอ เรื่องเดียว ตามที่ทางนายกเทศมนตรีฯ 

ว่า มีการติติงและโจมตีการท างานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ทางโซเชียล 

อีกอย่างหนึ่งทางเจ้าหน้าที่ของเรา ก็ท างานหนักพอสมควรในช่วงฝนตกหนัก

นี้ และฝ่ายเจ้าหน้าที่ อาจยังขาดเหลือการประชาสัมพันธ์  ผมขอเสนอสัก

หนึ่งเรื่องว่า ให้ทางเทศบาลฯ เพิ่มจอทีวีออนไลน์ตามแยกแตล่ะจุด แบบ 

เดียวกับเทศบาลนครยะลา เราจะได้โชว์ผลการท างานของเทศบาลฯ  เพื่อให้

ประชาชน ได้รับรู้การท างานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ฝากเรียนเท่านี้ 

ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ  เ ชิญครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ          ไม่ม ี ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมใน วันนี ้โดยพร้อมเพรียงกัน ตามหนา้ที่ 

ของสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพื่อองค์กร และแก้ไขปัญหาทุกข์สุขของประชาชน   

ขอปิดการประชุม 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ปิดประชุม      เวลา    14.30  น. 
 

 (ลงช่ือ)       ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

(นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ) 

                                                      เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

 



รายงานการตรวจสอบ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  (คร้ังท่ี 1)  ประจ าปี  2566 

ประชุมเมื่อวันจันทรท์ี่   27   เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2566 

ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เสนอ  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

******************** 
 

1. ต้นเรื่อง 

สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  ได้ประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ   

สมัยที่ 4  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2566  เมื่อวันจันทร์ที่   27   เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2566 
 

2. ข้อเท็จจรงิ /ความเห็นของคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  ได้ก าหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา 

เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างตน้  เมื่อวันอังคารที ่ 19   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2566   เวลา  10.30 น. – 12.00 น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน     32    หน้า แล้ว เห็นว่า ถูกต้องและครบถ้วนตรง

ตาม ที่ได้มกีารประชุมทุกประการ 
 

3. ข้อระเบียบ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  หมวด  2 การประชุม  ขอ้ 33 
 

4. ข้อพิจารณา /ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จงึขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  

เพื่อด าเนนิการตอ่ไป 

 (ลงช่ือ)       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                (นายมะสดี   หะยียะปาร์) 

       สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  1 

(ลงช่ือ)      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                 (นายแวฮาซัน   แวหะยี) 

                                 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  1 

(ลงช่ือ)                  คณะกรรมการตรวจรายงานฯ/เลขานุการ 

      (นายอนันต์   ฮะ) 

                                 สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  2 



 

การรับรองรายงานการประชุม 

 

สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้มมีตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2566  เมื่อวันที่   27   เดือน  พฤศจกิายน   พ.ศ.  2566   

แล้ว 
 

ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุม  สามัญ  (สมัยแรก)   สมัยที่  1    . 

   (ครั้งที ่1)      ประจ าปี   2567     เมื่อวันศุกร์ที ่    23      เดือน  กุมภาพันธ์    พ.ศ.  2567      . 

 

 

 

(ลงช่ือ)               ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

                                                                 (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ)์ 

                                                             ประธานสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


